

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**ĐÀI TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/ĐTTH-TĐ

Châu Thành, ngày 07 tháng 12 năm 2016

**MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ 2017**

- Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Tiền Giang;
- Căn cứ vào Kế hoạch thi đua của ngành năm 2017;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở;
- Trên cơ sở đóng góp bổ sung xây dựng Mục tiêu thi đua 2017 của cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở ( cuộc họp ngày 22 tháng 11 năm 2016),

Đài Truyền Thanh-Truyền hình Châu Thành đề ra Mục tiêu thi đua của Đài Truyền thanh cơ sở năm 2017, như sau:

NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU THI ĐUA	Điểm chuẩn	Tự chấm	Chấm điểm tại cụm	Chấm điểm tại Huyện
<b><i>MỤC TIÊU I: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ THIẾT THỰC</i></b>	<b>100</b>			
<b><u>A. Có tinh thần trách nhiệm bảo quản, sử dụng tốt trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất nơi làm việc:</u></b>	<b>8</b>			
1/ Tất cả thiết bị truyền thanh được bảo quản sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Trụ loa, đường dây loa, dây chằng trụ, tăng-đơ (bôi mỡ),... được bảo quản tốt và vệ sinh chung quanh (định kỳ 03 tháng 01 lần). Các thiết bị truyền thanh (kể cả đường dây loa ) của Đài xã, Thị trấn bị hư hỏng, nếu quá 5 ngày mà chưa sửa chữa thì không được hưởng điểm này	02			
2/ Sử dụng máy móc, thiết bị đúng mục đích, đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật.	02			
3/ Nơi làm việc vệ sinh, ngăn nắp, bày trí hài hòa, có treo: lịch phát thanh, lịch tiếp âm, qui chế làm việc của ngành và sơ đồ hệ thống loa.	02			
4/ An toàn phòng chống cháy nổ; cửa				



<p>phòng, cửa tủ phải có khóa.</p> <p>Nếu vi phạm một trong các điểm trên đây hoặc là để mất trộm tài sản hoặc để máy móc hư hỏng do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc sử dụng thiết bị truyền thanh sai mục đích thì chẳng những không được hưởng điểm này mà còn bị trừ ít nhất 5 điểm.</p> <p>(Phần A do cán bộ Đài Huyện kiểm tra và chấm điểm)</p>	02			
<p><b>B. Mọi hoạt động của Đài cơ sở ở các khâu: biên tập, tiếp âm, kỹ thuật, tài chính, v.v... đều phải được ghi chép đầy đủ, chính xác qua các sổ.</b> Đây là quy định bắt buộc để làm cơ sở chấm điểm thi đua. Cụ thể có các sổ sau:</p>	12			
<p>1. Có <b>Sổ theo dõi Bản tin thời sự địa phương</b>: Ghi chép các nội dung chính của tin, bài, thông báo, tài liệu, báo chí trong Bản tin thời sự địa phương. Nếu có sổ mà ghi không đúng và không đủ tin bài, tài liệu, thông báo,... trên tờ list lời bạt thì chỉ được hưởng ½ số điểm (có lưu đầy đủ các tin, bài như lời bạt).</p>	04			
<p>2. Có <b>Sổ theo dõi Tiếp âm</b>: Ghi chép việc tiếp âm các Đài cấp trên. Nếu có sổ mà ghi chép không đầy đủ thì chỉ hưởng ½ số điểm (dù chỉ 01 lần).</p>	04			
<p>3. Có <b>Sổ theo dõi các biến động về số Trạm, số loa, số Km đường dây, sửa chữa các thiết bị truyền thanh</b>: Ghi chép cụ thể, chính xác tăng giảm số lượng thiết bị; ghi rõ ngày hư hỏng và ngày sửa chữa, ngày hoạt động trở lại.</p>	02			
<p>5. Có <b>Sổ Tài chính</b>: Ghi chép kết quả sử dụng nguồn kinh phí để phục vụ cho hoạt động truyền thanh (tiền điện, sửa chữa, nhuận bút,...). Ghi rõ ngày chi, mục đích chi, số kinh phí chi,...(các khoản chi phải có xác nhận của UBND xã). Nếu có sổ mà không ghi chép đầy đủ thì chỉ hưởng ½ số điểm.</p>	02			
<p><b>C. Xây dựng Bản tin thời sự địa phương:</b> Mỗi Đài cơ sở phải xây dựng được 52 Bản tin TSDP ( loại B )</p>	40			
<p>+ Mỗi bản tin phải có lời bạt giới thiệu, ghi rõ <u>ngày phát cụ thể trong tuần</u> (<u>ngày phát phải định kỳ thứ mấy trong tuần, được thể hiện qua tờ list của mỗi Bản tin</u>). Phần phê</p>				

duyet của UBND hoặc của Tuyên giáo cũng phải ghi rõ câu: “*Đồng ý cho phát trên Đài Truyền thanh vào ngày, tháng, năm*”.

+ Thời lượng không dưới 07 phút.

Mỗi bản tin loại A phải có từ 07 tin trở lên và 01 bài.

Mỗi bản tin loại B phải có ít nhất từ 3 đến 6 tin và 1 bài.

Tin sự kiện phải có ngày tháng cụ thể.

Tin hoạt động cũng ghi rõ khoảng thời gian (*từ ngày ....đến ngày ....*) trong tin hoặc phía dưới tin để phục vụ cho công tác kiểm tra.

Bài gồm: Bài phản ánh, phóng sự, ghi nhanh, gương người tốt việc tốt, v.v... Bài do CB Đài tự viết hoặc cộng tác viên viết hoặc sử dụng trên báo. Bài viết trên báo được sử dụng phải phù hợp với địa phương (xã hoặc thị trấn) mình. Cụ thể, bài viết đó ***phải nói về xã hoặc thị trấn của chính mình***. *Còn muốn phổ biến những kinh nghiệm, cái hay ở địa phương khác mà có thể áp dụng được tại xã hoặc thị trấn mình thì cần biên tập lại thành bài viết mới cho phù hợp. Các tài liệu được xem là bài viết khi được biên tập lại cho phù hợp. (Nếu sử dụng bài không phù hợp như nêu trên thì không công nhận bản tin TSDP này).*

Nếu sử dụng bài viết hoặc gương (nói về xã hoặc thị trấn mình) trên báo cũ, thậm chí trước đó 1 năm vẫn được công nhận với điều kiện nội dung đó vẫn còn có giá trị vào thời điểm được phát.

Nếu phát hiện sử dụng tin cũ sửa chữa lại thì cả bản tin TSDP này chẳng những không được tính điểm mà còn bị trừ 5 điểm thi đua/tin có sửa chữa lại.

Sử dụng tin sự kiện không nguội quá 7 ngày. Tin hoạt động không nguội quá 15 ngày.

Mỗi bản tin TSDP loại B sau khi phát trên Đài cơ sở thì được tính **1,538đ**/bản tin khi chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm và tính **0,769đ**/bản tin TS khi chấm điểm thi đua cả năm.

Mỗi bản tin loại A sau khi phát thì được tính **3,076đ**/bản tin khi chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm và **1,538đ**/bản tin khi chấm điểm thi đua cả năm.



<p><b>D. Tiếp âm Đài cấp trên đúng lịch:</b></p>	40			
<p>Trong năm Đài cơ sở phải thực hiện từ 650 buổi tiếp âm trở lên. Đây là số buổi làm việc thực tế, cứ mỗi buổi phải tiếp âm đủ 3 Đài cấp trên.</p> <p>-Nếu có sự cố mà chỉ tiếp âm 2 Đài thì cũng được tính 1 buổi với điều kiện Đài cơ sở phải ghi rõ sự cố vào sổ TẢ (nếu không ghi thì không được tính buổi TA này).</p> <p>-Nếu chỉ tiếp âm 1 Đài thì không tính điểm với mọi lý do.</p> <p>-Các buổi tiếp âm ngoài giờ có <b>sự chỉ đạo của cấp trên</b> thì được tính gấp đôi số điểm so với TẢ bình thường.</p> <p>Mỗi buổi TẢ được tính <b>0,123đ/buổi TA</b> khi chấm điểm thi đua 06 tháng đầu năm và được tính <b>0,0615đ/buổi TA</b> khi chấm điểm thi đua cả năm.</p> <p><u>Trong sổ tiếp âm phải ghi :</u></p> <p>+ Đối với Đài Huyện, ghi nội dung chính ít nhất 01 tin và 01 bài hoặc 02 tin trong phần tin thời sự. Sáng chủ nhật ghi nội dung TM: Kinh tế; chiều Chủ nhật ghi nội dung bài viết trong CM: Văn hoá – Xã hội.</p> <p>+ Đối với Đài TW và Tỉnh, phải ghi nội dung chính ít nhất 1 tin đầu trong phần tin thời sự</p> <p>Nếu mở máy trễ thì phải ghi rõ giờ bắt đầu tiếp âm và ghi nội dung từ lúc tiếp âm. Nếu không ghi rõ giờ trễ mà nội dung ghi không khớp với các sổ của những Đài khác thì không công nhận buổi tiếp âm này).</p> <p>Không thực hiện việc tiếp âm mà có ghi tiếp âm thì bị trừ <b>10 điểm/lần</b>. (Đài Huyện sẽ có kiểm tra việc tiếp âm Đài cơ sở mà không thông báo trước).</p>				
<p><b><u>MỤC TIÊU II: Củng cố, Phát triển, Nâng cấp, Mở rộng Mạng lưới Truyền thanh Ấp, Khu Phố</u></b></p>	40			
<p><b><u>A. Duy trì tốt hoạt động Đài Trạm Truyền thanh:</u></b></p> <p>Duy trì hoạt động Đài, Trạm Truyền thanh hoạt động tốt. Hưởng được điểm này khi tổng số loa và tổng công suất tăng âm không giảm.</p>	10			

<p><b>B.Mua sắm, bảo quản trang thiết bị:</b> Thay trụ loa từ thô sô sang trụ sắt, sơn mới chống sét trụ loa, mua sắm mới, v.v.. (phải có ghi chép cụ thể nâng cấp, mua sắm cái gì, lúc nào, ở đâu, kinh phí bao nhiêu,...., có UBND xã xác nhận). Nếu không mua sắm mới mà sử dụng, khai thác, bảo quản tốt, thì vẫn được hưởng điểm.</p>	05			
<p><b>C.Củng cố, duy trì hoạt động và quản lý tốt các Trạm Truyền thanh áp.</b></p>	15			
<p>1.Máy móc Trạm áp phải vệ sinh, ngăn nắp, có treo lịch tiếp âm và các nội qui hoạt động cần thiết khác (phần này do Đài Huyện kiểm tra và cho điểm)</p>	02			
<p>2.Trả được tiền điện ở Trạm hoặc bồi dưỡng định kỳ cho người phụ trách Trạm (Có ký nhận của CB Trạm và có xác nhận của UBND xã). Không có ký nhận và dấu xác nhận thì không tính điểm.</p>	03			
<p>3.Đưa băng ghi âm (bản tin TSĐP, thông báo, tài liệu tuyên truyền, v.v...) về đến Trạm áp để phát thanh. Phải có sổ ký nhận của Trạm áp. Không có sổ thì không được hưởng điểm này.</p>	03			
<p>4.Trong năm có ít nhất 02 lần xuống kiểm tra, tổ chức họp với CB phụ trách Trạm áp để rút kinh nghiệm. Họp phải có biên bản, có xác nhận của UBND. Nếu không biên bản thì không hưởng điểm này.</p>	02			
<p>5.Trạm áp hoạt động tốt: - Máy tăng âm, loa, micro,... còn hoạt động tốt. - Có lưu giữ: băng-đĩa bản tin TSĐP, thông báo hoặc các tài liệu tuyên truyền, v.v... do Đài xã hoặc các ngành chuyển đến. Tính trên cơ sở tỉ lệ số trạm trên tổng số áp mà tính điểm cho mục này. <b>Nếu có trạm ngừng hoạt động thì lấy điểm bình quân này nhân với số trạm không hoạt động, rồi tiếp tục nhân 2 để tính điểm trừ.</b> Mục này áp dụng cho Trạm Truyền thanh (loa cùm và loa không dây) có người quản lý .</p>	05			
<p><b>D.Quản lý cơ sở:</b></p>	10			
<p>1.Quản lý được phương tiện nghe, nhìn của nhân dân và thiết bị truyền thanh của</p>	05			



<p>Ngành (thể hiện qua Bảng thống kê).</p> <p>Phải ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Bảng thống kê, nếu thiếu số liệu 1 trong các cột thì không được hưởng điểm này.</p>				
<p>2. Vẽ sơ đồ hệ thống loa Truyền thanh của xã, ấp và treo nơi làm việc với đầy đủ nội dung được cập nhật.</p> <p>Cụ thể, sơ đồ này phải được cập nhật mỗi khi có sự thay đổi vị trí trạm hoặc phát triển trạm mới. Đến thời điểm kiểm tra mà sơ đồ không thể hiện được tổng số Trạm hiện có thì không được hưởng điểm này. Một bản gửi cho Đài Huyện. Một bản lưu (Đài Huyện kiểm tra và cho điểm).</p>	05			
<p><b>MỤC TIÊU III: QUY CHẾ LÀM VIỆC</b></p>	40			
<p><b>A. Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất, chấm điểm thi đua ở cụm và ở Đài Huyện.</b></p>	10			
<p>1. Vắng mặt các cuộc họp do Đài Huyện triệu tập, mỗi lần vắng trừ 02 điểm.</p> <p>2. Vắng mặt trong ngày chấm điểm thi đua ở cụm bị trừ 03 điểm (kể cả CB Giám sát).</p> <p>3. Vắng mặt trong ngày chấm điểm thi đua xếp hạng ở Huyện bị trừ 05 điểm.</p> <p><i>Sẽ không trừ điểm thi đua đối với những Đài có cử người đi thay.</i></p> <p><i>Đi họp trễ trên 30 phút đến dưới 60 phút so với giờ họp thì trừ 50% số điểm trừ</i></p> <p><i>Đi họp trễ từ 60 phút trở lên so với giờ họp thì trừ 100% số điểm trừ.</i></p>				
<p><b>B. Thực hiện đầy đủ báo cáo tháng cho Đài Huyện đúng mẫu, đúng lịch (mỗi tháng báo cáo chậm nhất vào 07 ngày đầu của tháng sau (báo cáo phải đến tại Đài Huyện).</b></p> <p>Mỗi báo cáo đúng hạn, đúng mẫu sẽ được hưởng 01 điểm. Nêu trễ (đúng mẫu) chỉ hưởng 0,5 điểm.</p> <p>Số liệu trên báo cáo hàng tháng và trên sổ Tiếp âm không khớp nhau thì bị trừ 5 điểm/báo cáo. (Có 1 bản lưu tại Đài cơ sở).</p>	12			

<p><b>C. Có đăng ký, tổ chức tự chấm điểm thi đua và lập biên bản</b> (có UBND xã xác nhận trước ngày chấm điểm thi đua ở cụm). Đài nào không thực hiện đúng qui trình này thì không được hưởng điểm. Đến thời gian chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm (vào tháng 5 hàng năm), Đài nào không gửi Bản đăng ký thi đua thì bị trừ 04 điểm..</p>	08			
<p><b>D. Cán bộ Đài Truyền thanh xã phải viết tin cộng tác</b> với Đài Huyện ít nhất 15 tin (trong 01 năm), tính trên cơ sở trả nhuận bút của Đài Huyện.</p> <p>Đối với CB Đài cơ sở đã công tác trong ngành <i>trên 02 năm</i>, nếu cộng tác dưới 15 tin thì không được hưởng điểm này.</p> <p>Đối với CB đài cơ sở mới vào công tác trong ngành <i>từ 02 năm trở xuống</i>, mỗi tin cộng tác (được sử dụng) được tính 0,666 điểm/tin.</p>	10			
<p><b><u>MỤC TIÊU IV: HƯỞNG ỨNG CÁC PHONG TRÀO DO ĐÀI HUYỆN PHÁT ĐỘNG</u></b></p>	20			
<p><b>A. Có chương trình TS cộng tác</b> phát trên sóng Đài Huyện đúng lịch. Chương trình TS cộng tác phải có ít nhất 07 tin và 01 bài (gương NTVT hoặc bài phản ánh, ghi nhanh, phỏng vấn, phóng sự) viết về địa phương.</p> <p>Nếu CB Đài cơ sở không trực tiếp đọc thì chỉ hưởng 70% số điểm.</p> <p><i>Nếu đến lịch mà không thực hiện, chẳng những không được hưởng điểm mà còn bị trừ 10 điểm/ lần vắng.</i></p>	10			
<p><b>B. Tham dự cuộc thi CTTSĐP</b></p> <p><i>Nếu không tham dự, chẳng những không được hưởng điểm mà còn bị trừ 05 điểm. Trừ trường hợp đối với CB đài cơ sở mới vào công tác trong ngành từ 02 năm trở xuống.</i></p>	05			
<p><b>C. Tham gia Hội thao ngành Truyền thanh Huyện</b> tổ chức nhân ngày Báo chí Việt Nam</p>	05			
<p><b>TỔNG 4 MỤC TIÊU THI ĐUA</b></p>	200			

**Chú ý:** Mang đầy đủ sổ sách, bản tin chương trình thời sự, Mục tiêu thi đua, ... khi chấm điểm thi đua tại Cụm và Đài Huyện.



### Điểm thưởng:

Sau khi chấm điểm thi đua theo hướng dẫn, các Đài Truyền thanh cơ sở còn được hưởng thêm các điểm thưởng nếu làm tốt các công việc sau:

1. Đài cơ sở có sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng rành mạch, thuận tiện cho việc kiểm tra chấm điểm thi đua thì *được thưởng 4 điểm*.

2. Có quan tâm, chăm sóc các trạm truyền thanh ấp như: cung cấp kinh phí, băng, kíp thời sửa chữa các trang thiết bị truyền thanh hư hỏng, tổ chức hội họp v.v... để các Trạm Truyền thanh ấp (kể cả các cụm loa không dây) hoạt động tốt thì *được thưởng 4 điểm*. Chỉ hưởng số điểm thưởng này khi tổng số loa và tổng công suất tăng âm được duy trì hoặc tăng lên.

3. Trong bản tin thời sự của Đài cơ sở có được số bài tự viết (do cán bộ Đài, Trạm hoặc cộng tác viên viết) đạt từ 12 bài trở lên trong năm. *Được thưởng 4 điểm*.

4. Về xây dựng thêm trạm mới, cứ 01 trạm thưởng 05 điểm, nhưng không quá 10 điểm. Nếu phát triển loa kèn thì cũng hưởng điểm thưởng 10 điểm. Nếu phát triển đường dây và loa có giá từ 7 triệu trở lên thì cũng thưởng 5 điểm ( với điều kiện tổng số loa phải tăng lên).

5. Nếu cộng tác với Đài Huyện vượt 15 tin (theo số liệu nhuận bút), cứ mỗi tin vượt nhân với 0,1 điểm (6 tháng đầu năm) và 0,05 điểm (cho cả năm) để cộng vào điểm thi đua. Mỗi bài cộng tác với Đài (theo số liệu nhuận bút) được nhân với 0,2 điểm (6 tháng đầu năm) và 0,1 điểm (cho cả năm) để cộng vào điểm thi đua.

6. Đăng cai, tổ chức chấm điểm thi đua tại địa phương mình được thưởng 05 điểm.

7. Cán bộ Đài cơ sở thực hiện nhiệm vụ giám sát thì được thưởng 1 điểm/ lần.

### Điểm trừ:

Không gửi Bản đăng ký thi đua đúng hạn trừ 04 điểm

Báo cáo không khớp với sổ Theo dõi tiếp âm trừ 05 điểm/lần

Không đủ các loại văn bản (05 bộ) trừ 05 điểm/vb

Không có chương trình cộng tác với Đài Huyện trừ 10 điểm/lần

vắng

Không tham dự cuộc thi CTTSĐP trừ 05 điểm

Vắng họp, thực hiện theo điểm A, MT III

Sử dụng tin cũ sửa lại trừ 05 điểm/lần

Không báo cáo, thực hiện theo điểm B, MT III

Không tiếp âm mà ghi có tiếp âm trừ 05 điểm/lần

Nhận nhiệm vụ giám sát mà không thực hiện trừ 05 điểm/lần

\* Nếu có các Đài cùng số điểm thì sẽ tính toán chi tiết hơn để xếp thứ hạng.

### Nơi nhận:

- Đài TT cơ sở;

- Lưu: VT.

**TRƯỞNG ĐÀI**

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

ĐƯỜNG VĂN BÈ